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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 

วันที่  12 กุมภาพันธ์  ๒๕63 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 

********* 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายสุรชอบ  กระจาย ประธานสภาฯ สุรชอบ  กระจาย 
๒ นายสุดใจ  ไชยพันธ์ รองประธานสภาฯ สุดใจ  ไชยพันธ์ 
๓ นายวสันต์   ดวงศรี เลขานุการสภาฯ วสันต์   ดวงศร ี
๔ นายอนุกูล  บุญโย     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 อนุกูล  บุญโย     
๕ นายบุญศรี   แพทย์หลวง    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 บุญศรี   แพทย์หลวง    
๖ นายสมยศ ไชยพันธ์    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 สมยศ ไชยพันธ์    
๗ นางสาวลำพึ่ง จังอินทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ลำพึ่ง จังอินทร์ 
๘ นายพรนิรันดร์ จันดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 พรนิรันดร์ จันดี 
๙ นายสุรีย์ สาล ี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สุรีย์ สาล ี

๑๐ นายบุญธรรม อินทร์แก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 บุญธรรม อินทร์แก้ว 
๑๑ นายสุนทร บุญเลิศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 สุนทร บุญเลิศ 
๑๒ นายวิทยา พันธ์แก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 วิทยา พันธ์แก้ว 
13 นายพอง สงพิมพ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 พอง สงพิมพ์ 
14 นายสมชัย บุดดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 สมชัย บุดดี 
15 นางประสิทธ์ จันทำ    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙   ประสิทธ์ จันทำ    
16 นายวัฒนา พรมเมา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 วัฒนา พรมเมา 
17 นายสนอง ศรีหวาด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 สนอง ศรีหวาด 
18 นายพรเลิศ เข็มขาว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 พรเลิศ เข็มขาว 
19 นางประภาศรี สมบัติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 ประภาศรี สมบัติ 
20 นางสาวสิริพร วิจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 สิริพร วิจิตร 

21 นายนิคม มะยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 นิคม มะยา 
22 นายสมบูรณ์ จังอินทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สมบูรณ์ จังอินทร์ 
23 นายบุญช่วย อยู่รอย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 บุญช่วย อยู่รอย 
24 นายสำรวย จังอินทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 สำรวย จังอินทร์ 
25 นายบุญชม พรหมพิลา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 บุญชม พรหมพิลา 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายอำนวยศิลป์ จังอินทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
 2. นายสุแมน บุญโย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
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http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404689824
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http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000191596149
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404819162
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404819162
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=170831
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http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404819190
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http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404819193
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404819228
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http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000191597660
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404819244
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404819244
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404818868
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=170820
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวสมคิด  บุญเลิศ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 
 2. นายเฉลิม   สงพิมพ์    ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 6 
 3. นายสมัคร  สุภาพ   ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ 11 
 4. นายนิตย์  มุขดา   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. นายชัย ธนภัทรดวงงาม  ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ 5 
 6. นายไชยพงศ์  สะอ้ิงทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะมอน 
 7. นายเริมฤทธิ์  อินทร์แก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 8. นายจันทร์เพ็ญ   พรหมเมา  ตัวแทนประชาชน หมู่ที่ 12 
 9. นายสมพร  คำเครื่อง   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
 10. นายวิรัตน์  เย็นแพง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 

11. นายพรสยาม  ทำมา   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
12. นายประเทือง  หารภิรมย์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 
13. นายธนกฤต   ยอดใส   ผู้อำนวยการกองช่าง 
14. นางสาวสมถวิล  ควรสุข  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
15. นางสุทิศา  ระยับศรี   นิติกร  
16. นางสาวสุภัคพรรณ  โสมาพร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
17  นางละออง   ผาพันธ์    ผู้อำนวยการกองคลัง 
18. นางสาวชวัลรัตน์  จันทะคัด  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
              - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุรชอบ กระจาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
           เมืองหลวง เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตาม 
       ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ประธานสภาฯ    - ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม วันนี้ได้เชิญท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน  
        คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมใน 
        ครั้งนี้ และขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ที่ได้บรรจุไว้ ดังนี้  
ระเบียบวาระท่ี 1  - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ    - ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    1.1 เมื่อวันที่ 10-13 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ผมและท่านรองประธานสภาฯ ได้เข้า 
         ร่วมอบรมเกี่ยวกับกิจการสภาฯ โดยเนื้อหาการฝึกอบรมเป็นประโยชน์โดยตรงต่อท่าน 
         สมาชิกสภาฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ สมาชิกสภาฯท่านใดจะขอถ่ายสำเนาเอกสารเพ่ือ  
        นำไปศึกษาก็ประสานงานได้ที่ผมจะได้ถ่ายเอกสารให้ 
      1.2 แจ้งเรื ่องการแข่งขันกีฬาโครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ อำเภอห้วยทับทัน  
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยกำหนดจัดวันที่ 17-27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ  
       สนามหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังการและเชื่อมความ  
       สามัคคีในหมู่คณะ จึงขอเชิญทุกท่านเข้าเล่นกีฬาและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
    1.3 แจ้งเรื่องมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2562  
         ด้วยได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขโดย 
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        คณะกรรมการนโยบายเครื ่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมาร 
       นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน  
        2562 โดยมีนาอนุท ิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม  
      คณะกรรมการฯและมีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์ในงานเลี้ยงของส่วนราชการปลอด  
      เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้ 
       1.โดยห้ามจำหน่ายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ราชการ 
     2.ขอความร่วมมืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงสร้างสรรค์ของส่วนราชการ 
     3.ระมัดระวังมิให้ตกเป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
      จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
     1.4 วันนี้ฝ่ายบริหารได้เสนอเรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
       (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อแจ้งให้สภาองค์การบริหาร 
        ส่วนตำบลเมืองหลวงทราบ โดยจัดทำเป็นเอกสารแจกทุกท่าน 
     1.5 แจ้งเรื่องการลา วันนี้มีท่านสมาชิกสภาฯ ได้แจ้งการลาไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  
         เนื่องจากติดภารกิจ จำนวน 2 ท่านคือ 
     -นายอำนวยศิลป์ จังอินทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 
     -นายสุแมน บุญโย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
    -ในระเบียบวาระการประชุมนี้ท่านวิทยา พันธ์แก้ว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ได้ประสานขอ 
       แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง แนวทางการจัดการปัญหาขยะ เห็นว่าเป็นประโยชน์ ขอ 
       เชิญท่านชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ 
นายวิทยา พันธ์แก้ว   -ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่อนุญาตในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่มีการประชุมปรึกษา  
ส.อบต.หมู่ที่ 6   หลายๆ เรื่อง อยากสร้างภาคีเครือข่ายตำบลเมืองหลวง ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทั้ง 14  
       หมู่บ้านให้ความเห็นชอบในการแก้ไขปัญหาขยะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ  
       ตั้งไว้ 100,000 บาท ขอเรียนท่านผู้นำ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการติดตาม 
      ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ได้รับทราบ 
        ทำไมผมจึงเสนอปัญหาขยะ บ้านเมืองน้อย เขียนโครงการแก้ไขปัญหาขยะในหมู่บ้าน  
        บ้านเมืองน้อย เอาเรื ่องนี้มาทำ เพราะไปศึกษาดูงานมา มีการบริหารจัดการตนเองที่  
       ถูกต้อง เป็นจุดที ่นำมาพัฒนา ดังนั ้นชุมชนบ้านเมืองน้อย จึงได้ จัดทำโครงการใช้ 
        งบประมาณ 200,000 บาท เขียนโครงการเอง ท่านผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ท่าน  
       สมาชิกสภาฯ ในหมู ่บ้านล้วนเป็นแกนหลักในการทำโครงการผลที ่ได้ร ับคือมีการ  
       เปลี่ยนแปลงในชุมชน ไม่น้อยกว่า 60% จึงอยากฝากผู้นำชุมชน ประสานแนวคิด สร้าง 
        ภาคีเครือข่าย อยากให้การจัดการปัญหาขยะเกิดขึ้นทั้งตำบล ให้ได้ผล 100% อยากให้ 
      เราลงมือทำสร้างพฤติกรรมในการคัดแยกขยะ มูลค่าขยะการจัดการตัวเอง ที่เสนอมา  
        เพราะจากนี้ไปจะมีการพูดคุยสร้างองค์ความรู้ การจัดการปัญหาขยะ ตั้งใช้งบประมาณ  
       เยอะคงต้องทำปีต่อ ๆ ไป รายละเอียดมอบให้กองช่าง เรียกเจ้าหน้าที่แผนมาพูดคุย แจ้ง  
        มาเพ่ือร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะให้สำเร็จลุล่วง ผมไปประชุมชี้แจง ได้ 
       งบประมาณดำเนินการ 100,000 บาทนำเสนอได้รับคำชม เขาถามว่าคุณจะขับเคลื่อน  
       อบต.เมืองหลวง ถึงไหนแล้ว ใช้ระยะเวลาไม่เกิด 2 ชั่วโมง ในการนำเสนอ นำจุดแข็ง  
     

http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=100000404818868
http://ele.dla.go.th/report/reportServlet02?cmd=showProfile&seq=94144&voteSeq=999/9999&orgId=2178&position=2&applicantId=170820
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จุดอ่อน วิสัยทัศน์ นำเสนอเพื ่อให้ข้อมูลดูดี อยากให้ทุกหมู ่บ้าน ได้งบประมาณไป
ดำเนินการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เห็นชอบถ้าเรา
จัดการปัญหาขยะของ อบต.เมืองหลวง เป็นรูปธรรม เกิดความเข้มแข็ง ที่อื่น ๆ จะได้มา
ศึกษาดูงานเราได ้

ประธานสภาฯ   -ท่านได้ไปนำเสนอแนวทางการจัดการปัญหาขยะมา จึงอยากแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก็เห็น 
        ว่าเป็นแนวคิด แนวทางที่ดี ท่านสมาชิกสภาฯก็คงได้รับทราบโดยทั่วกัน ท่านวิทยา พันธ์    
         แก้ว จะเสนอให้ท่านสมาชิกพิจารณาใหม่ ให้ทำข้อมูลให้ชัดเจน ครั้งต่อไปจะได้บรรจุเข้า 
       สภาฯให้สภาฯพิจารณา 
ที่ประชุม   -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2                   - เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ    - มีรายงานการประชุมสภาฯ จำนวน 1 ครั้ง ที่ยังไม่ได้รับรอง คือรับรองรายงานการ     
        ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.        
        2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  30 ตุลาคม 2562 ก็ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
      ส่วนตำบลได้ตรวจสอบดูว่ามีข้อความใด ไม่ถูกต้องตกหล่น จะขอแก้ไขเพิ่มเติมขอเชิญ  
           ครับ 
นายวิทยา  พันธ์แก้ว  -ท่านประธานสภาฯ ได้เปิดโอกาสให้ผมพูดในวาระการประชุม เรื ่อง แจ้งให้ที่ประชุม 
ส.อบต.หมู่ที่ 6    ทราบ แต่ผมยังไม่ได้อภิปราย เรื่องการรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
        สิ่งที่เราสมาชิกได้รับเอกสารข้อมูลเยอะน่าจะส่งก่อนนี้ เพ่ือจะได้พิจารณา ทุกส่วนเข้าร่วม 
       ประชุม การติดตามประเมินผลรูปแบบเอกสารควรแจ้งก่อน การติดตามประเมินผล  
       โครงการ โครงการมีทำไม่ทำแต่สิ่งที่สะท้อนกลับ ใส่วงเงินที่จะดำเนินงานแต่ละโครงการ  
       ตอบสนองการแก้ไขปัญหา บางโครงการอุดหนุน เขตบริการ วัด โรงเรียน กลุ่มวิสาหกิจ  
       ชุมชนถือเป็นจุดแข็ง สิ่งที่เกิดข้ึนเหล่านี้ เราตอบโจทย์ได้มากน้อยแค่ไหนให้พอใจ ให้ได้รับ 
       ประโยชน์สูงสุด โครงการอะไรไม่สำเร็จ ลองผิด ๆ มาควรทำให้ถูกไม่ใช่สิ่งที่ทำไปแล้ว  
        ลองผิดทุกปี อยากให้ช่วยกันพิจารณาคิดเป็นคำพูดแตล่ะคำพูด อยู่ภายใต้กฎหมายรับรอง  
       ถ้าเรารับผิดชอบคำพูดจะมีคุณค่า เรื่องเหล่านี้ไม่อยากให้หลุดออกไป ไม่อยากให้ผิดพลาด 
        จากนี้ไปทุกคนที่เกี่ยวข้อง ลองถูกบ้าง ทุกคนรู้กระแสตอบรับองค์การบริหารส่วนตำบล 
      เมืองหลวง งบประมาณไปพัฒนาชุมชน มีแต่ด้านลบมากกว่าด้านบวก ไม่อยากให้ลองผิด 
       เรื่องเงินอุดหนุน วัด โรงเรียน ลองถูกได้แล้ว อยากให้ลองถูกจากที่ลองผิดมามากประชุม 
       ประชาคม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ ประชุมของบสนับสนุน หลายท่านไม่เข้าใจ คิดว่าส่ง อบต. 
      แล้วได้จะต้องดูงบเข้าถ้ามีการเปลี ่ยนแปลงลักษณะโครงการเข้ามามีขั ้นตอนยังไง  
      คณะกรรมการแผนประชุม เสนอฝ่ายบริหารส่งเรื ่องสภาเห็นชอบขั้นตอนนี้อยากให้  
       กระชับอยากให้ผู้นำชุมชนเข้าใจ เชื่อว่าผู้นำชุมชนชี้แจงว่าชุมชนเขาต้องการอะไรเดินทาง 
       ไปไหน จะทำยังไง ท้องที่ ท้องถิ่น ผนึกกันไม่อยากให้แบ่งแยกถ้าอยากทำอะไรมานั่งคุย  
       กัน ไม่อยากแบ่งแยก ไม่พัฒนาอยากให้ส่งเสริมข้อมูลเหล่านี้ 
นายนิคม  มะยา   -เรื่องรายงานผลการดำเนินการติดตามแผนพัฒนา ผมอยากเรียนว่า การรายงานผลอยาก 
ส.อบต.หมู่ที่ 12   ให้มีว่าข่ายจริง ไม่ใช้งบตามข้อบัญญัติต้อมีจ่ายจริงบ้างอย่างให้มีว่าจ่ายจริง โครงการหมู่   
        ที่ 12 งบประมาณ 100,000 บาท จ่ายจริงเท่าไรจะใช้ยังไง งบ 100,000 บาท ไม่ใช่ 
       น้อย ๆ ชาวบ้านเจาะ 5 นิ้ว ใช้งบแค่ 8,000 บาท ถ้า 6 นิ้วไม่เกิน 100,000 บาท ทำ 
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      แล้วใช้ไม่ได้ บอกรายจ่ายจริงบ้างจะได้รู้ 
ประธานสภาฯ   -เป็นหน้าที่ของสภาณ ในการตรวจสอบฝ่ายบริหารให้ความเห็นชอบงานตามอำนาจหน้าที่  
       เรื่องรับรองรายงานการประชุมท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมเชิญ ครับ 
นายสุดใจ  ไชยพันธ์   -ผมขอแก้ไขหน้าที่ 4 แก้ไขเป็นหมู่ที่ 3 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 
นายนิคม  มะยา    -เรื่องรับรองรายงานประชุม ผมเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์ วันนั้นมีผู้เข้าร่วมประชุม มีเจ้าหน้าที่ 
ส.อบต.หมู่ที่ 12    มานั่ง ปั่นหัวสมาชิกสภาฯ บอกว่าในเดือนพฤศจิกายน จะดำเนินการให้เรียบร้อย ดังนั้น 
       ยังไม่สมบูรณ ์
ประธานสภาฯ    -มีในรายงานการประชุมหรือไม ่
นายนิคม  มะยา    -ไม่มีครับ ดูผู้เจ้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่มาชี้แจง เรื่องเงินกองทุน ชื่อนายดาวฤกษ์ ราช  
ส.อบต.หมู่ที่ 12   รักษา ชี้แจงเรื่องเงินออมจะให้เสร็จในเดือนพฤศจิกายน อยากให้บันทึกให้เขาดู จะได้รู้ว่า 
      เขาพูดจริง 
ประธานสภาฯ    -ท่านเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบด้วย แล้วนำไปรับรองในการประชุมครั้งถัดไป 
ที่ประชุม   -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3                    - เรื่องเพื่อพิจารณา 
    3.1 เรื่องการกำหนดสมัยประชุมประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรก 
        ในปี พ.ศ. 2564 
ประธานสภาฯ    -ขอหารือที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ในการประชุมสภาฯ สมัยแรกของปี จะต้องกำหนดสมัย  
       ประชุมในปีนี้ว่าเราจะกำหนดสมัยประชุมไว้กี่สมัย พร้อมทั้งกำหนดสมัยประชุมสภาฯ  
       สมัยแรกของวันถัดไป จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอข้อคิดเห็น ขอเชิญครับ 
นายสุรีย์   สาลี   -ผมขอเสนอสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 ไว้ 4 สมัย ดังนี้ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5    สมัยที่ 1 วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 15 วัน 
       สมัยที่ 2 วันที่ 6-20 พฤษภาคม 2563 จำนวน 15 วัน 
       สมัยที่ 3 วันที่ 6-20 สิงหาคม 2563 จำนวน 15 วัน 
       สมัยที่ 4 วันที่ 6-20 ตุลาคม 2563 จำนวน 15 วัน 
       และกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยแรกในปี พ.ศ. 2561 คือ  
       วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2564 
ประธานสภาฯ     -มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญครับ 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
ประธานสภาฯ    -ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาฯท่านใด  
        เห็นชอบ สมัยประชุม ตามท่ีท่านสุรีย์  สาลี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 เสนอมาโปรดยกมือขึ้น 
ทีป่ระชุม     -มีมต ิ เห็นชอบ  22  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ -     เสียง 
     งดออกเสียง 2    เสียง 
    หมายเหตุ  ลา              2    เสียง 
    3.2 การพิจารณาบัญชีการโอนและการแก้แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 
       งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธานสภาฯ   -เชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นให้ที่ประชุมได้ทราบเชิญครับ 
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นายวสันต์   ดวงศรี    -ตามที่ฝ่ายบริหารได้บริหารงานตามแผนงาน งบประมาณรายจ่ายที่ได้ตั ้งจ่ายไว้ แต่  
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก.  เนื่องจากมีความจำเป็นที่ต้องแก้ไข เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ จึงได้เสนอ  
       ญัตติ เพื ่อให้สภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติและจะได้ให้ผู ้ร ับผิดชอบงานในแต่ละด้านได้  
      นำเสนอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ที่ประชุมได้รับทราบเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ     -เชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติม 
นางสาวสุภัคพรรณ โสมาพร  -รายละเอียดการขอโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยเป็นการขอ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โอนงบประมาณ และตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น 
      -ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณ(กองช่าง) จำนวน 1 รายการ 
ประธานสภาฯ    -ท่านสมาชิกสภาฯ คงได้รับทราบแล้ว การขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็น  
       อำนาจของสภาท้องถิ่น อนุมัติ ก็จะอภิปรายและลงมติเป็นรายญัตติไป   
ที่ประชุม    -รับทราบ 
    3.2.1 ญัตติเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
            หมวดครุภัณฑ์ (กองคลัง)  
ประธานสภาฯ    -เชิญท่านสมาชิกสภาฯได้อภิปราย ขอเชิญครับ 
นายสุรีย์  สาลี    -การขอโอนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตกไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ส.อบต.หมู่ที่ 5    นำเข้ามาอีก ผมถามผู ้บริหารว่าทำไมจึงรีบ ของบโอนลด โอนเพิ ่ม จำเป็นหรือไม่  
       รายละเอียดอะไรก็ไม่มี การขอซื้อจะต้องทำเหมือนการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
        มีขนาด กว้าง x ยาว จะต้องรีบซื้อไหม โอนงบ 35,000 บาท ซื้อตู้ 8 หลักแพงไป ซื้อตู้ 
        ไม้อัดหรือตู้เหล็ก ขอคำชี้แจงให้ชัดเจนด้วยครับ 
นายวิทยา   พันธ์แก้ว  -ก่อนอื่นผมขอเสนอท่านประธานสภาฯ ให้พิจารณารายโครงการตามลำดับแต่ละอย่างไป  
ส.อบต.หมู่ที่ 6    ขอเสริมประเด่นเรื ่องการขอซื้อตู้เก็บเอกสาร เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ท่าน  
        สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาด้วยเงินขนาดนี้การประชุมครั้งนี้ การปรับโอนเงินงบประมาณ  
          ทำโครงการซ้ำต้องมีเหตุผลจึงเสนอซ้ำ จำเป็นต้องใช้เหตุผลเร่งด่วนเหล่านี้ ทำไมสมาชิก  
       สภาฯ ไม่เห็นชอบครั้งที่แล้ว เพราะต้องการนำเงินไปพัฒนาหมู่บ้าน ดังนั้นก่อนจะมีการ  
       อภิปราย ขอให้ชี้แจงปัญหาความต้องการก่อนถ้ามีความสำคัญ ใช้เก็บเอกสารต่าง ๆ ก็  
       อาจจะเห็นชอบเลย ภาพถ่ายควารเป็นภาพสี ภาพแบบนี้เด็กอบมือเขาทำกัน 
ประธานสภาฯ    -เป็นหน้าที่ของท่านจะพิจารณา ก็ขอให้อภิปรายตามข้อที่ได้กำหนดไว้ขณะนี้อยู่ในส่วน  
      ของกองคลัง ขอเชิญครับ 
นายนิคม  มะยา    -เรื่องนี้ผมเห็นด้วย แต่การซื้อตู้ผมอยากให้มีรายละเอียดตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พูดไว้  
ส.อบต.หมู่ที่ 12   ความกว้าง ความยาว ความสูง ดูแล้วถ่ายเอกสารมาเหมือนตู้ใส่สายฉีดน้ำตามโรงพยาบาล 
     ไม่ใหญ่ ตู้กับข้าว กว้าง 1 เมตร ยาว 80 เซนติเมตร สูง 1.5 เมตร ราคาไม่ถึง 1,500  
      บาท ไม่รู้กว้าง ยาว เท่าไหร่ น่าจะทำรายละเอียดให้มากกว่านี้เป็นเหล็กหรือไม้ น่าจะมี  
        รายละเอียด ฝากไว้ต่อไปให้ทำรายละเอียดให้ชัดเจนด้วย 
ประธานสภาฯ    -ท่านสมาชิกสภาฯได้อภิปรายมา จะให้ผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจง รายละเอียดเพ่ิมเติม  
        เชิญครับ 
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นางละออง  ผาพันธ์   -ขอชี้แจงการจัดซื้อตู้เอกสาร เป็นตู้ชนิดเหล็ก ประตู 2 บานเลื่อนขนาด 40x120x90  
ผู้อำนวยการกองคลัง   ซม. จำนวน 8 หลัง การขอซื้อ เนื่องจาก กองคลังไม่มี ที่เก็บเอกสารเป็นฎีกาเบิกเงิน ที่   
       จะต้องจัดเก็บรักษาให้ดี เพราะเป็นเอกสารสำคัญ ขณะนี้ไม่มีตู้เก็บเอกสาร กลัวเกิดการ  
       สูญหาย จึงขอจัดซื้อในครั้งนี้ 
ประธานสภาฯ    -ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงแล้วเชิญท่านต่อไปครับ 
นายสุรีย์   สาลี   -ถ้ามีรายละเอียดมา ก็อนุมัติไปนานแล้ว ขอให้รู้รายละเอียดที่เสนอมาไม่มีอะไรเลย ตู้  
ส.อบต.หมู่ที่ 5    เหล็กปลวกไม่กิน อีกหลายปีกว่าจะซื้ออีก จะวางไว้ตรงไหนตัวเก่าจำหน่ายไปได้เท่าไร  
        เป็นเงินรายได้ของ อบต.ไป ขอมา 2 ปีแล้วให้ท่านไป ผมเห็นด้วยแต่ก่อนรายละเอียดไม่มี  
      ตอนนี้เห็นด้วยครับ 
นายวิทยา  พันธ์แก้ว   -สาเหตุง่ายๆ อะไรที่เกิดขึ้นในสภาฯ สมาชิกสภาฯ เห็นความจำเป็นเร่งด่วนชาวบ้านเป็น 
ส.อบต.หมู่ที่ 6     หลัก ก่อนนี ้เหตุผลปีที่แล้ว ภาคอีสานเกิดภัยพิบัติ การใช้งานเงินของสมาชิกสภาฯ  
          มองเห็นชาวบ้านก่อน การจัดทำเอกสารนำเสนอเคยพูดหลายครั้งแล้ว เงินงบประมาณ  
       ควรนำเสนอข้อมูล เป็นจริงเข้าใจมากที่สุดทำไม ไม่ใช้ภาพสี ชี้แจงทำความเข้าใจ ขนาด  
       ความกว้าง ความยาว ความสูง วัสดุอะไร ไม่รู้ได้ท่านนำเสนอของบสภาฯ ควรละเอียด 
      มากกว่านี้ 

-ในเวลานี้ระดับหมู่บ้านทำงานมาตรฐานสูงกว่า อบต. โครงการต้องใช้ภาพสีไม่ใช่ภาพขาว
ดำ เราเป็นหน่วยงานหลักควรเป็นตังอย่างให้ชาวบ้าน 

ประธานสภาฯ   - ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้ว และไม่มีผู้  
     ขออภิปรายเพิ่มเติมต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
     ตำบลท่านใดเห็นควรอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
        2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ (กองคลัง)  โปรดยกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม   - มีมต ิ   อนุมัติ  23 เสียง 
              ไม่อนุมัติ   -   เสียง 
         งดออกเสียง    1    เสียง 
    หมายเหตุ                ลา     2   คน 
    3.2.2 ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 
     2563 รายงานรายละเอียด (คำชี้แจง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
       งบประมาณ พ.ศ.2563 (กองช่าง) 
ประธานสภาฯ    - เป็นการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
     งบประมาณ พ.ศ.2563 ของกองช่าง เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงเชิญครับ 
นายธนกฤต  ยอดใส  - ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน หมวด  
ผู้อำนวยการกองช่าง  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตามที่กองช่างได้ออกแบบ  
       สำรวจประมาณราคาไปแล้วได้จัดส่งโครงการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณแต่เนื่องจากมี 
       การ ผิดพลาดโดยปริมาณเนื้องาน งบประมาณถูกต้องหมด แต่ตัวเลขเงินงบประมาณเกิด 
       ข้อผิดพลาดโดยมีรายละเอียดคือ ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลส์  
       ติด ทับคอนกรีตเดิมสาย ศก.ถ.141-08 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองหลวง อำเภอ  
       ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.95 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา  
      0.05 เมตร หรือมีพื ้นที ่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,485.00 ตารางเมตร งบประมาณ  
       420,000 บาทฐานอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
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      พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 มาตรา 67 แผนพัฒนาท้องถิ่น  
      (พ.ศ.2561 2565) หน้า 60 ลำดับที่ 118 ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าก่อสร้าง  
      ถนนแอสฟัลส์ติดทับคอนกรีตเดิมสาย ศก.ถ.141-08 (ช่วงที่ 1) ม.3 ตำบลเมืองหลวง  
     อำเภอห้วยทับทัน จัดหวัดศรีสะเกษ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.95 เมตร ยาว 300.00  
         เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื ้นที ่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,185.00 ตารางเมตร  
      งบประมาณ 420,000 บาท ฐานอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ 
      บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 มาตรา 67  
      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) หน้า 60 ลำดับที่ 118 เพื่อให้สภาองค์การ  
       บริหารส่วนตำบลได้รับทราบโดยไม่มีผลเสียหายแต่อย่างใด เพียงแต่ขอแก้ไขให้ถูกต้อง 
ประธานสภาฯ    - เกิดข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ตัวเลข โดยไม่มีผลต่อรายละเอียดโครงการเชิญท่านสมาชิก  
     สภาฯ อภิปรายเชิญครับ 
นายวิทยา  พันธ์แก้ว  - เรื่องถนนเส้นนี้จำเป็นมากต้องทำเร่งด่วน เราใช้สัญจรเป็นหลักลูกหลานตำบลข้างเขียง  
ส.อบต.หมู่ที่ 6    ใช้เป็นเส้นทางไปเรียนหนังสือจากชุมชนชาวตำบลเมืองหลวงเชื่อมตำบลทุ่งไชย อำเภอ  
      อุทุมพรพิสัย ความจำเป็นเร่งด่วนควรทำ มองให้ออกเส้นไหนเร่งด่วนมาก ท่านต้องเร่งมือ 
     หางบประมาณไปทำให้แล้วเสร็จ โครงการไหนที่ทำโครงการดันไหนสำคัญมาก่อนมองให้  
     ออก ตอบสนองโจทย์ ควรทำนานแล้วถ้ามีโอกาสทำ ให้ทำโดยเร่งด่วนเพื่อผลประโยชน์  
     ของชาวตำบลเมืองหลวง 
ประธานสภาฯ   - โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหลักการและเหตุผลท่านผู้อำนวยการกอง  
    ช่าง ได้ชี้แจงไปแล้วท่านต่อไปเชิญครับ 
นายบุญธรรม อินทร์แก้ว   - กองช่างชี้แจงมา เข้าใจแล้วแก้ไขพิมพ์ตัวเลขผิดไม่ใช่สาระสำคัญเรื่องสำคัญจะอยู่ที่เรื่อง 
ส.อบต.หมู่ที่ 5    อ่ืน ๆ ให้ท่านประธานชี้แจงและขอมติเลย 
ประธานสภาฯ   - เป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ จะต้องอภิปรายซักถาม เชิญครับ 
นายสุรีย์ สาลี    - โครงการของหมู่ที่ 3 ดำเนินการหรือยังเพราะมีความจำเป็นมาก อยากถามโครงการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5     ดำเนินการหรือยัง 
นายธนกฤต ยอดใส   - โครงการได้ทำไปแล้วปริมาณการราคาสัญญาเหมือนเดิมถูกต้อง เพียงแต่ขอชี้แจงแก้ไข
ผอ.กองช่าง    เพ่ือให้สภาฯได้รับทราบ 
ประธานสภาฯ    - ท่านสมาชิกสภาฯ ก็ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้ว และไม่มีผู้อภิปรายเพิ่มเติมต่อไป 
     ผมจะขอมติที ่ประชุมแห่งนี ้ว ่า สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรอนุมัต ิการขอแก ้ไข   
      เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายงานรายละเอียด   
       คำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กองช่าง) โปรด 
       ยกม้ือขึ้นครับ 
ที่ประชุม   - มีมต ิ   อนุมัติ  22 เสียง 
              ไม่อนุมัติ   -   เสียง 
         งดออกเสียง    2    เสียง 
    หมายเหตุ                ลา     2   คน 
ระเบียบวาระท่ี 4   - เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ    - ต่อไปจะประชุมในวาระอ่ืน ๆ ขณะนี้เวลา 12.45 น. แลว้ได้เชิญทางท่านผู้นำท้องที่  
     ผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน ๆ มาด้วย ก่อนพักรับประธานอาหาร จะขอให้ท่านเสนอแนะ 
       ข้อคิดเห็นก่อนขอเชิญทางผู้นำท้องที่ ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านก่อนครับ 
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นายพรสยาม ทำมา   - ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่ได้เชิญมาในวันนี้ ได้ฟังท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3   ส่วนตำบลเมืองหลวงประชุมเห็นชอบโครงการไปแล้ว ส่วนผู้นำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านรับงาน 
     หมดทั้ง 36 กระทรวง มีงานอะไรก็โยนให้ผู้ใหญ่บ้านบ้านหมดเลย ผู้ใหญ่บ้าน องค์การ 
     บริหารส่วนตำบลสัมพันธ์กันตลอด สิ่งที่ผมพูดเป็นระบบไม่ใช่บุคคล การโอนงบกองคลัง  
     เงินตอบแทนอื่น ข้าราชการมีเงินเดือนกิน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างเงินเดือนสูง  
     มีสวัสดิการต่าง ๆ ตามมา มองดูบุคลากรทำงานเห็นการทำงาน การมาทำงานของทุกท่าน  
     เวลา เรื่องงาน เมื่อก่อนจัดเก็บภาษีเป็นหน้าที่ของ อบต. มีหนังสือขอความอนุเคราะหใ์ห้  
     ผู้ใหญ่บ้านเก็บภาษีให้องค์กร ผมเคยคิดเคยสงสารท่านอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่ 3 ท่าน  
     สมหวัง จังอินทร์ ไปเก็บภาษีให้เขา พนักงานคุณมีเงินพิเศษ ผมจะอาสาตั้งโต๊ะให้ท่าน  
       ท่านออกไปหมู่บ้านจัดเก็บภาษีเองบุคลากรท่านมี ลูกจ้างเยอะแยะใต้ต้นคูณเห็นบ่อย  
       ลูกจ้างด้วยซ้ำ ผมเคยเป็นลูกจ้างไปทำงานแต่เช้า แต่ข้าราชการเองส่วนที่เขาทำไม่ดีแต่  
      ลูกจ้างโดนกดขี่ท่านออกไปบริหารชุมชนเลย เก็บกับชางบ้านจะดีกว่า แล้วจ่ายเงิน 
       ค่าตอบแทนพิเศษ สำรวจ หมา แมว อยากให้ตรงนี้มีส่วนร่วมไปช่วย มีผมตอบแทนตรงนี้ 
        ไป ขอนำเสนอความคิดเห็นส่วนตัวเพียงเท่านี้ครับ 
นายเฉลิม  สงพิมพ์   - ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ได้ไปร่วมงานบุญปีใหม่บ้านเมืองน้อยที่ผ่านมาท่านสมาชิกสภาฯ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6   เจ้าหน้าที่ไปร่วมช่วยกันจนงานสำเร็จลุล่วง ถวายผ้าป่าเพ่ือสร้างกุฏิหลังใหม่ใกล้เสร็จแล้ว  
     ขอขอบคุณอีกครั้งครับ ผมขอแนะนำโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล อยาก 
     ให้ดำเนินการก่อนทำนา ช่วงทำนาจะยากลำบาก ขอนำเรียนให้สภาฯ ได้รับทราบ ขอแจ้ง  
     กำหนดการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติปี 2563 เป็นปีที่ 16 กำหนดจัดงานวันที่ 20-22  
     มีนาคม 2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ฉลองสามเณรเปรียญธรรม 3 ประโยค แห่ 
     สามเณรจากตำบลเมืองหลวงไปกล้วยกว้าง จานแสนไชย ห้วยทับทัน เข้าวัดบ้านเมือง 
     น้อย วันที ่ 21 มีนาคม 2563 เช้าฉลองสามเณรบ่ายแสดงผะเหวดเทศน์มหาชาติ  
     กลางแจ้งปีนี้ย้ายไปที่เดิมบ้านเขวาบ้านอ้อ ช่วงเย็น แสง สี เสียง วันที่ 22 มีนาคม 2563  
     เปิดงานประเพณีจะมีหนังสือเชิญทุกท่านร่วมงาน ในนามสภาวัฒนธรรมตำบลเมืองหลวง 
ประธานสภาฯ    - เห็นว่ามีการแห่ช้างด้วย 
นายเฉลิม  สงพิมพ์  - เรื่องช้างใครจะเป็นเจ้าภาพขอให้แจ้งเลย ตัวละ 13,000 บาท 3 เชือก 39,000 บาท 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6    ใครมีความประสงค์ขอให้แจ้งได้เลยจะมีใบประกาศให้ มีช้างเหมือนเดิมหาเจ้าภาพอยู่ครับ 
นายสมพร คำเครื่อง   - ผมอยู่บ้านเกิดมาเป็น 10 ปี เดินทางไปหลายที่แต่ละที่ถนนหนทางเปลี่ยนแปลงตลอด 
ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7    ฝากท่านสมาชิกสภาฯ ทำสิ่งใดให้ตำบลเมืองหลวงเจริญ อยากให้มองไปข้างหน้า มอง  
     ไกล ๆ ย่ำอยู่กับท่ีความเจริญไม่เกิดขึ้น 
ประธานสภาฯ    - ก็ฝากบอกทุกท่านมองอนาคตชุมชนตำบลของเรา ทุกท่านคงทราบ องค์การบริหารส่วน 
     ตำบลของเราอยู่ในฐานะอย่างไร เชิญท่านต่อไปครับ 
นายวิรัตน์  เย็นแพง  - ก่อนอื่นขอชมกองช่างที่ผลักดันงานให้บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 10 อบต.เมืองหลวง หัวหน้า
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10  ศูนย์ศิลปาชีพ นายอำเภอห้วยทับทันผลักดันการปรับปรุงศาลาทรงงาน  
     โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น งานเดินก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ ชุมชนอยากอนุรักษ์ให้  
     ลูกหลาน จะประชุมแล้วมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงดูแล ขอแจ้งเรื่อง  
      ความเดือดร้อนของชุมชน เรื่องประปาหมู่บ้านท่านผู้ใหญ่บ้านมอบให้ผมมาเสนอให้สภาฯ  
      ได้รับทราบด้วย ท่านผู้ใหญ่บ้านกลัวว่าน้ำประปาบ้านเตาเหล็กหมู่ที่ 10 จะไม่พอใช้  
      เนื่องจากน้ำจากห้วยยางลดลงมากก็เลยขุดเจาะบ่อบาดาลรองรับ โดยใช้งบประมาณของ 
      หมู่บ้านเองจากเงินกองทุนน้ำประปา จึงแจ้งเพ่ือทราบ 
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 ประธานสภาฯ    - ถือเป็นสิ่งที่ดี ที่หลาย ๆ ฝ่ายช่วยดูแลปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องในชุมชน 
นายประเทือง  หาญภิรมย์  - ผมดีใจทีไ่ด้เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ เห็นโต๊ะเก้าอ้ีสวยดี เห็นสมาชิกสภาฯ พูดคุยกันก็
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14   รู้สึกดีใจ ที่จะมีงบประมาณเข้ามาแก้ไขปัญหาในชุมชน บ้านหนองกอกหมู่ที่ 14 ก็ 
     นำเสนอเรื่องน้ำขอฝากท่านประธานสภาฯช่วงนี้ฝากท่านดูแลทั้ง 14 หมู่บ้านน้ำขาดมาก  
       ช่วงเช้าเปิดปิดใช้เป็นเวลาทุกวันใช้แหล่งน้ำ 2 บ่อ บ่อผิวดิน 3 บ่อ เปลืองค่าไฟมาก 
      ประมาณเดือนละ 6 พันบาท ฝากท่านประธานสภาฯ ช่วยชี้แนะด้วย ในฐานะผู้ใหญ่บ้าน  
     เป็นความรับผิดชอบของผม ผมเดือดร้อน ทำหนังสือถึงผู้บริหารให้ช่วยดูแลต้องปั่นน้ำ 
      ตลอด 24 ชั่วโมง อุปกรณ์พัง ฝากองค์การบริหารส่วนตำบลติดตามดูแลด้วยครับ 
     เดือดร้อนมาก 
นายไชยพงศ์  สะอ้ิงทอง   - ผมในฐานะคณะกรรมการประเมินผลติดตามการดำเนินการขององค์การบริหารส่วน 
ผอ.รพ.สต.หนองสะมอน   ตำบลเมืองหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอชื่นชมองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง  
    หลวง ที่ได้ดำเนินการตามแผนงานโครงการตอบสนองคุณภาพชีวิตของชาวตำบลเมือง  
     หลวงมีความเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาฯ เรื่องการเสนอ เรื่องการรายงานผลน่าจะส่ง  
     ก่อนจะได้ศึกษามีเรื่องอะไรจะได้ศึกษาก่อนถ้าเป็นไปได้ให้นำเสนอเป็น Power point  
       เพื่อจะได้ติดตามทัน จะเห็นภาพด้วยกัน บางครั้งตัวหนังสือ อ่านไม่ทัน สรุปให้ชัดเจน  
      อย่างเช่นกีฬาต้านยาเสพติดทำหรือยัง สรุปปัญหาอุปสรรคชัดเจนมา ในส่วนข้อเสนอแนะ 
       แนวทางแก้ไขปัญหาคลุมเครืออยู่ การมีส่วนร่วมจะแก้ไขยังไงถ้าเอา 3 ปัญหาสรุปออกมา 
      เรื่องคนจะตอบสนองปัญหา ขอนำเสนอเป็นการติเพื่อก่อ ขอขอบคุณที่เชิญมาร่วมรับฟัง 
     การประชุม ปัญหาน้ำในพ้ืนที่ของเรา ก็ต้องแก้ไขปัญหากันไป 
นายเริงฤทธิ์  อินทร์แก้ว   - ขอพูดคุยเรื่องการบริหารงานที่ผ่านมา จำนวน 68 โครงการ ทำไป 51 โครงการ เหลือ 
กรรมการพัฒนาตำบล   17 โครงการ โครงการที่เหลือไม่ได้ทำเพราะอะไร ถูกของหมู่ที่ 1 ด้วย ทั้ง 14 หมู่บ้าน  
     ตกไปแล้วหรือยังไม่ทำเหลือโครงการอะไรบ้าง หมู่ไหนขาดผลประโยชน์แจ้งสมาชิกสภาฯ  
     ทราบ สำคัญโครงการที่ไม่ได้ทำ จัดทำในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้หรือไม่ฝากท่าน 
     สมาชิกสภาฯ อภิปราย หมู่บ้านท่านอยู่ใน 17 โครงการหรือไม่ ผมเป็นที่ปรึกษานายก  
     อบต.มา 2-3 สมัย งานประเพณีพี่น้องอยากไปดูเขาพูดมาผมฟังมา ทำไมตำบลเมือง 
     หลวงเราทำไม่ได้ทำไมตำบลอ่ืนทำได้ ตำบลเรามีของดีในตำบลของเรา ตำบลขอเรามีศูนย์ 
      ศิลปาชีพ มีนางรำเป็นพันคน เขจะสู้ได้มั้ย เรียนสภาฯ นำเข้าแผนพัฒนา สถานที่จดรถได้ 
     เป็นหมื่นๆคัน เอามาหมู่บ้านละ 100 คนน่าจะไปลองคิดกันดู ตำบลทุ่งไชยมีพยานาค  
     ตำบลโคกจานมีงานดอกจานขอฝากทุกท่าน เพราะเป็นเรื่องสำคัญลูกหลานเจ้าหน้าที่ 
     ความเหมาะความควรมีคนเห็นไปบอกผมเคยเป็นผู้นำตำบลมาแล้ว การดื่มเครื่องดื่ม 
      แอลกอฮอล์ก็อย่าดื่มเกิน 
ประธานสภาฯ    - ก็ขอขอบคุณท่านที่ให้คำแนะนำที่ดีไม่ว่าเรื่องผ้าเก็บย้อมมะเกลือ งานประเพณี 7 วัด 7  
     ประเพณี หลายอย่าง เราก็มีกิจกรรมที่สำคัญฝากทุกท่านช่วยดูแลรักษาต่อไป 
นายจันทร์เพ็ญ พรมเมา   - ผมในนามคณะกรรมการติดตามผล และก็มาแทนผู้ใหญ่บ้านเรื่องการผ่านร่างข้อบัญญัติ
กรรมการพัฒนาตำบล    ตุ๊กตาสวยหรู ผ่านไปแล้วบ้างข้อบางหมวดไม่ลงตัวผมทำการบ้านละเอียดผ่านแล้วผ่านไป  
     ขอย้อนไปในเรื่องโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 17 โครงการทำไมไม่ถ่ายเอกสารมา 
     ส่วนที่เหลือ สมาชิกสภาฯบ้านตัวเองตรวจดูบ้านของตัวเองตกหล่นหรือไม่ เรื่องสวัสดิการ 
     ผู้สูงอายุ ปีละ 365 บาท ถึงไหนแล้วเก็บหรือไม่เก็บ พี่น้องเสียเงินไปถ้าแจ้งความเป็น  
      เรื่องนะครับ เรื่องถึงไหนแล้วเงินเก็บไปแล้วอยู่ส่วนไหน ค่ารักษาพยาบาลกี่วันกี่บาทมา  
       ติดต่อไม่เจอเจ้าหน้ารที่ ท่านไปทำอะไรให้ชาวบ้านเดือดร้อน การเก็บเงินค่าศพละ 20  
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      บาท ล้มหายตายจากยังไม่ได้ก็มี ตอนนี้บางรายยังไม่ได้ บ้านผมยังไม่ได้ ฝากปลัดด้วยอย่า 
     ปล่อยปละละเลยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ชาวบ้านเสียเงินไป เราต้องแก้ไขอย่าว่าผมไม่ดีผมรับ 
     ปัญหามานำเสนอที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำ ประชาคม ผู้สูงอายุ ส่งเงินคืน งาน  
     หน้าประชาชนคงรู้ชาวบ้านผู้สูงอายุเสียหาย ปัญหาที่เกิดขึ้นมา ท่านต้องแก้ไขให้ได้ เรื่อง 
     ขุดเจาะบ่อบาดาลโครงการเป็นแสน ตอนนี้ใช้ไม่ได้ ขุดบาดาลมีปัญหาแก้ยาก มีแหล่ งน้ำ 
     พอเจาะหมุนเวียนใช้ไม่ได้เลย เรื่องขยายเขตไฟฟ้าสร้างเสาเดินสายไฟ เรื่องต้นไม้ให้ผมไป 
     คุยไปเคลียร์ข้างๆ ไม่ติด กอไผ่ติดตรงกลางเฉพาะเดินสายไฟ ผมถามว่าจะตัดตอนไหน  
      บอกว่าวันหลัง ตอนนี้มองไม่เห็นสายไฟไม้คลุมหมด บังเอิญผมกลัวสายไฟฟ้าขาด เลย  
      ออกเงินจ้าง 500 บาท ให้คนไปตัดต้นไม้ ทีผมนำปัญหามาเสนอเพื่อให้แก้ไขให้ผมด้วย  
     ฝากย้ำท่านประธานสภาฯ ช่วยดูช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยครับ สุดท้ายเงินออมวันละ 1 บาท  
      จะยังไง ส่งคืน หรือยังไง ถ้าไม่คืน เงียบไป ก็อย่าว่ากันเห็นใจชาวบ้าน คนเฒ่าคนแก่ เงิน 
     หายากปัญหามีขอให้แก้ไขอย่าปล่อยไปวัน ๆ เลิกงานแล้วกลับบ้าน 
นายบุญธรรม อินทร์แก้ว   - ขออนุญาตชี้แจง ขออนุญาตเอ่ยถามกรณีท่านจันทร์เพ็ญ พรมเมา พูดพาดถึงสภาฯ  
ส.อบต.หมู่ที่5     ท่านนิคม มะยา ได้สอบถามแล้ว เราไม่ได้ละเลยการบันทึกการประชุมไม่มี สภาฯ ไม่ ได้ 
     ละเลยไม่นิ่งมีสมาชิกสภาฯสอบถามทุกสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ     -เวลาก็ล ่วงเลยมามากแล้ว ว ่าจะให้เฉพาะผู ้ เข ้าร ่วมประชุมได ้เสนอข้อคิดเห็น  
       ข้อเสนอแนะก่อน ก็หมดแล้วท่านสิร ิพร  วิจิตร  ยกมือ ขออีก 1 ท่านแล้วจะพัก  
      รับประทานอาหารเที่ยง เชิญรับ 
นางสิริพร  วิจิตร   -ฝากถามท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหาร การประชุมคราวก่อนถามผู้บริหารว่าเวลา  
ส.อบต.หมู่ที่ 12   พระบรมวงศานุวงษ์ประชวรอยากให้ทำโครงการไปเยี่ยม ดำเนินการถึงไหนแล้วท่านว่า  
        ขอดูรายละเอียดก่อนถึงไหนแล้ว 
     -เรื่องเงินออมวันละบาทครั้งก่อน ดิฉันจดคำพูดท่านดาวฤกษ์ ราชรักษาไว้ เรื่องเงินออมชี้ 
         แจงว่า อีกประมาณ 1 เดือน ญาติจะได้รับเงินไม่เห็นท่านไปชี้แจง บอกชาวบ้านพูดแล้ว  
       พูดอีกอยากทราบว่าถึงไหนแล้ว 
ประธานสภาฯ    -ก็ม ีป ัญหาข้อเสนอแนะมากมายรอรับการแก้ไข ขณะนี ้เวลา 14.50 น. ขอพัก 
       รับประทานอาหารเที่ยง 1 ชั่วโมง ขอพักประชุมครั้งต่อไปในเวลา 15.50 น. ขอพักการ  
      ประชุมครับ 
 
    พักการประชุม เวลา 14.50 น. 
เริ่มประชุมเวลา 15.50 น. -เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุรชอบ  กระจาย ประธานสภาฯ เป็นประธานในที่ประชุม 
      และเริ่มดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระท่ีเหลืออยู่ต่อไป 
ประธานสภาฯ    -ก็อยู่ในวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ ที่ค้างอยู่ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายในเรื่องอ่ืน 
         เชิญครับ 
นายสมชัย  บุดดี   -ผมขอนำเสนอชี้แจงที่ประชุม 2 เรื่อง 
ส.อบต.หมู่ที่ 8    -เรื่องน้ำประปาพูดแล้ว ชาวบ้านเดือดร้อนจริง ๆ 
    -เรื่องขยายเขตไฟฟ้าทางด้านทิศตะวันตกหนองโทะ ยังไม่ดำเนินการพี่น้องชาวบ้าน รอ  
       คอยอยู่ ขณะนี้ปลูกพริก ปลูกแตงโม ช่วยเร่งให้ด้วยครับ 
ประธานสภาฯ    -มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม    -ไม่มี 
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ประธานสภาฯ   -ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมอีก ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  
       ส่วนราชการและพี่น้องประชาชน ที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ การประชุมก็  
      ครบถ้วน ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บรรจุไว้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 
 
    เลิกประชุมเวลา 16.05 น. 

 

    (ลงชื่อ)      วสันต์  ดวงศร ี ผู้จดบันทึกการประชุม 
           (นายวสันต์  ดวงศรี) 
            เลขานุการสภา อบต.เมืองหลวง 

 
   (ลงชื่อ)     สุรชอบ  กระจาย ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

             (นายสุรชอบ  กระจาย) 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 


